



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๐๒๐

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ทุกหน่วยงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบ  
คูปองโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการ  
ตรวจสอบมีข้อตรวจพบสำคัญ ๒ ประเด็น คือ

๑. การบริหารจัดการโรงอาหารไม่เป็นไปตามระเบียบ ทำให้อาจก่อให้เกิดความ  
เสียหายต่อรัฐ

๒. การรับเงิน และการบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามระเบียบ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการ  
ทุจริตและเกิดความเสียหายต่อรัฐ

โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารทราบ และพิจารณาทบทวนการกำหนดค่าเช่าต่อปี การกำหนด  
จำนวนเงินที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าเช่ารายปี กรให้ความสำคัญกับการจัดทำสัญญาเช่า และการรับ  
เงินค่าเช่าให้เป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งมีหนังสือให้ผู้อำนวยการสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เขต ๓๓ ทราบด้วยแล้ว เพื่อติดตามผลการดำเนินการของ  
โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เพื่อให้การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการ  
รับเงินและการจัดทำสัญญาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตาม  
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและสถาบันการศึกษาในกำกับดูแลของ  
กระทรวงศึกษาธิการควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลให้สถานศึกษาทุกระดับในสังกัดดำเนินการ  
จัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ การรับเงินและการจัดทำสัญญา ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการตาม  
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการแจ้ง สกอ.  
เพื่อสรุปรายงานในภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันวิทยาลัยชุมชนในสังกัดของ สกอ.  
ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรุปเป็นภาพรวมรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด หากเกิดการทุจริต  
และเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย

๒. ให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแจ้ง  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อสรุปรายงานในภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนในสังกัดของ สกอ. ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรุป  
เป็นภาพรวมรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ